

TỌA ĐÀM NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

MTTQ các cấp đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu dự tọa đàm tích cực thảo luận làm rõ vai trò, kinh nghiệm của MTTQ các cấp trong vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ở từng địa phương; vận động các nguồn lực đóng góp từ nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn. Tham gia tọa đàm, đại diện

Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã thảo luận các nội dung: những cách làm hay, hiệu quả trong công tác vận động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và triển khai xây dựng mô hình tiêu biểu nhằm hướng ứng thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai, các biện pháp thực hiện hiệu quả; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới; MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vận động, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Đăng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những vấn đề các đại biểu chia sẻ sẽ là kinh nghiệm quý cho MTTQ các cấp ở Thái Bình học tập, từ đó để ra các giải pháp tiếp tục tuyên



Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Tây Giang (Tiền Hải).

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, những nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển

đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, những nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển

của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới đồng đạo các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp trong thời gian tới sẽ có những cách làm mới, sáng tạo để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 19/10/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự án thảo kế hoạch triển khai. Theo dự thảo kế hoạch, UBND tỉnh tập trung vào 2 nhóm căn bản: hỗ trợ, đó là nhóm người lao động tham gia hoàn thành thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và nhóm hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng

việc đối với người lao động. Đối với nhóm hỗ trợ người lao động tham gia hoàn thành thực hiện hợp đồng lao động, ngoài người lao động làm việc tại doanh nghiệp như Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 32 bổ sung thêm danh mục cơ sở giáo dục dân lập, tự thực, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đối với nhóm hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định số 32 cũng sửa đổi, bổ sung về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân để phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Về kết quả hỗ trợ đối với đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay, về cơ bản các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại các địa phương. Ngoài 592 lao động của thành phố Thái Bình, các huyện không nhận được đề xuất từ cơ sở.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành và các huyện, thành phố tham gia góp ý để sớm hoàn thành việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh ghi nhận cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành và các huyện, thành phố trong việc triển khai hỗ trợ. Việc rà soát và chỉ trả hỗ trợ đã được tiến hành công khai, minh bạch từ cấp cơ sở bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Đối với bản dự thảo kế hoạch, đồng chí

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở các ý kiến góp ý cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó phải thể chế hóa cụ thể các nhóm đối tượng cần hỗ trợ; bố cục trình bày phải rõ ràng, cụ thể về điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ. Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố cần nêu cao trách nhiệm trong triển khai việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đối với tổ công tác cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra, rà soát các nhóm đối tượng, hiện nay do có sự thay đổi công tác cán bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần rà soát lại để bổ sung cho phù hợp. Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp, người lao động cũng như người dân nắm rõ nhằm triển khai thuận lợi, bảo đảm

công bằng, khách quan. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh, chậm nhất ngày 4/11/2020 UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đối với việc hỗ trợ nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay ngoài 592 lao động của thành phố Thái Bình đã có hồ sơ đề nghị hỗ trợ, các huyện không có hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung số lao động có nhu cầu hỗ trợ. Sau khi có kết quả rà soát, UBND thành phố chủ động việc giải quyết kinh phí hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bão nhiệt đới di chuyển ngày càng nhanh hơn

(chinhphu.vn) Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Environmental Research Letters, các cơn bão nhiệt đới đã và đang di chuyển nhanh hơn qua các lưu vực đại dương kể từ năm 1982.

Ông Sung-hun Kim tới từ Trường Khoa học - Công nghệ Trái đất và Đại dương (SOEST) thuộc Đại học Hawaii, trưởng nhóm nghiên cứu khẳng định, khu vực Bắc Đại Tây Dương đã phải hứng chịu sự gia tăng tần suất hoạt động của các cơn bão nhiệt đới và những cơn bão này đã dịch chuyển về phía các cực ở cả Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào các cơn bão nhiệt đới từ năm 1982, khi các dữ liệu vệ tinh trở nên hiện đại và đáng tin cậy hơn. Họ đã đánh giá tần suất và vị trí của các cơn bão cùng xu hướng về tốc độ di chuyển trên một khu vực hoặc trên toàn cầu để đưa ra nhận định trên.

Ông Pao-sin Chu, Giáo sư chuyên về khoa học khí tượng của SOEST cho biết: Khoảng 40% dân số Hoa Kỳ sống ở khu vực ven biển và ở Hawaii. Gần như tất cả họ đều dễ chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới và các cơn cuồng phong. Nếu bão di chuyển nhanh hơn, chúng sẽ gây nguy hiểm cho các cộng đồng dân cư sống ven biển và chính quyền bởi họ sẽ có ít thời gian hơn để sơ tán và thực hiện các biện pháp khác.



Nghiên cứu trên cũng đưa ra nguyên nhân của hiện tượng này là do sự kết hợp của các biến thể tự nhiên và biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Bão nhiệt đới được hình thành nhờ sự phát triển và tăng cường của một xoáy thuận nhiệt đới trong bầu khí quyển. Xoáy thuận nhiệt đới có khuynh hướng phát triển vào mùa hè nhưng đã được ghi nhận xảy ra tại hầu hết các lưu vực trong hầu hết mỗi tháng. Trung bình có 86 cơn xoáy thuận nhiệt đới với cường độ bão nhiệt đới hình thành mỗi năm trên khắp thế giới. Trong số đó, 47 cơn có thể đạt được sức mạnh của cuồng phong và 20 cơn trở thành các cơn lốc xoáy nhiệt đới dữ dội.

Khoa học, công nghệ giúp nông nghiệp giảm phụ thuộc vào thiên nhiên

(nhandan.com.vn) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức tuần lễ kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020. Đây là dịp kết nối cung cầu công nghệ giữa



các nhà khoa học, trường đại học và doanh nghiệp.

Nhiều công trình, sáng chế được giới thiệu với mong muốn tìm kiếm và chuyển giao tới doanh nghiệp. Sự kiện cũng có sự tham gia của hàng trăm chuyên gia công nghệ, sở hữu trí tuệ nhằm tư vấn công nghệ và quy trình kỹ thuật, tìm ra giải pháp, hướng phát triển chung cho mô hình sản xuất...

Những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các bộ, ban, ngành, địa phương thúc đẩy sự tham gia chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu, việc ứng dụng khoa học - công nghệ giúp nền nông nghiệp giảm phụ thuộc vào thiên nhiên, tìm cơ hội phát triển trong khó khăn.

Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3

(chinhphu.vn) Từ ngày 6 đến ngày 25/11, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) - Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 - Việt Nam 2020.

Triển lãm là hoạt động nghệ thuật nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết trong khối ASEAN, dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực, đồng thời là cơ hội để công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa của các họa sĩ đương đại trong khu vực.

Triển lãm giới thiệu 117 tác phẩm của 84 tác giả từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, phong phú về nội dung, đề tài (cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước, những vấn đề của cuộc sống đương đại...), đa dạng về hình thức, kỹ thuật thể hiện (ứng dụng nhiều phương pháp của nghệ thuật tranh in như: khắc kim loại, khắc gỗ, in độc bản, in lưới...).

Trước đó, vào tháng 2/2020, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam đã phát động cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội - Việt Nam.

Triệt xóa đường dây mua bán ma túy đặc biệt phức tạp

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã hoàn thiện thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Nam Định về Thái Bình tiêu thụ.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 27/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) bắt quả tang Đoàn Đình Tùng, sinh năm 1984, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trần Lãm; chỗ ở tại tổ 14, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình có hành vi tàng trữ trái phép 4,9768 gam heroin.

Khám xét nơi ở khẩn cấp của Tùng tại số nhà 05/313, đường Lý Bôn, tổ 14, phường Bồ Xuyên, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói heroin trọng lượng 219,7268 gam, 1 bình đá, 1 cân điện tử, 1 súng quân dụng. Tiếp tục khám xét nơi ở của Tùng tại số nhà 41/313, đường Lý Bôn, tổ 14, phường Bồ Xuyên, lực lượng chức năng thu giữ 9 gói ma túy tổng hợp trọng lượng 45,2989 gam, giầy trong cặp xe máy.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng. Khám xét tại số nhà 206, đường Trần Thánh Tông, tổ 3, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, lực lượng chức năng thu giữ 8 gói heroin trọng lượng 78,0022 gam; 8 viên ma túy tổng hợp trọng lượng 1,1278 gam. Kiểm tra người Vũ Hoàng Lâm, sinh năm 1987, đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường Lý Thái Tổ, tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói heroin trọng lượng 0,1242 gam. Khám xét nơi ở khẩn cấp của Lâm tại số nhà 116, tòa B, chung cư Sở Tài chính, tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 1.092 viên ma túy tổng hợp trọng lượng 607,5747 gam; 14 túi ma túy đã trọng lượng 68,5947 gam; 3 túi ketamin trọng lượng 15,9991 gam; 3 túi heroin trọng lượng 10,6728 gam.

Tổng trọng lượng ma túy các loại được lực lượng chức năng thu giữ 1,047kg. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

KỶ HỌP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

trình Đại hội XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng niệm đồng bào tử nạn, cán bộ hy sinh do mưa lũ.

Tiếp đó trong phiên làm việc buổi sáng, các vị đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ đại biểu số 14 gồm các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Tuyên Quang và Đồng Tháp. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì buổi thảo luận. Các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 (trong đó có thảo luận một số nội dung liên quan các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng); Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các kế hoạch: đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, dự án hồ chứa nước Bản Mống, tỉnh Nghệ An.

Buổi chiều, sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

QUYÊN GÓP ỦNG HỘ...

(Tiếp theo trang 1)

đã trao hơn 960 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh, số gạo và mì tôm được chuyển trực tiếp tới các tỉnh miền Trung.

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn và mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng, sự sẻ chia để bà con vùng lũ có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, khôi phục lại cuộc sống khi mưa lũ đi qua.

* Sáng ngày 2/11, Trường THPT Bắc Đông Quan (Đồng Hưng) tổ chức phát động toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.



Cán bộ, giáo viên Trường THPT Bắc Đông Quan quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ngày tại buổi phát động, nhà trường đã nhận được 28.650.000 đồng. Ngoài tiền mặt, cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm như: mì tôm, gạo, bánh kẹo... Toàn bộ số tiền và vật phẩm quyên góp được Trường THPT Bắc Đông Quan gửi về Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng để ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Cũng trong sáng ngày 2/11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi sự quyên góp, giúp đỡ ủng hộ đồng bào miền Trung từ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh để góp phần giúp nhân dân các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 2/11, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 46,9 triệu người nhiễm và hơn 1,2 triệu người tử vong do Covid-19. Trong 24 giờ qua số người nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên hơn nửa triệu người. Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 9,4 triệu người. Tại châu Âu, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nhiều quốc gia đã ban hành lệnh tái phong tỏa.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 2/11, có nước ghi nhận thêm 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh từ Mỹ và Nga về được cách ly ngay, nâng tổng số người nhiễm lên 1.192 bệnh nhân. Hiện 1.065/1.192 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 92 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 92 bệnh nhân đang điều trị đã có 22 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là gần 14.800 người.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 2/11, 9 trường hợp gồm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 8 trường hợp F1 vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bên cạnh đó, 138 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 và 20 chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải).

Trong ngày, 30 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 2/11 lên 9.093 mẫu.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--